

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลบ้านผือ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสพ โสตา	ประธานสภาเทศบาล	ประสพ โสตา	
๒	คำปิ่น ตาแสง	รองประธานสภาเทศบาล	คำปิ่น ตาแสง	
๓	นางพนมพร จันทะนาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	พนมพร จันทะนาม	
๔	นายวิชัย ไชยบุตรดี	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วิชัย ไชยบุตรดี	
๕	นายสมบัติ แก้วหานาม	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	สมบัติ แก้วหานาม	
๖	นายทองสุข แสงพรมมา	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	ทองสุข แสงพรมมา	
๗	นายวินัย ลิโป้	สมาชิกสภาฯ เขต ๑	วินัย ลิโป้	
๘	นายสุรัตน์ ชาสังข์	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	สุรัตน์ ชาสังข์	
๙	นางพิศวาท วันทอง	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พิศวาท วันทอง	
๑๐	นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	พงษ์สิทธิ์ พลเสนา	
๑๑	นางแจ่มใส จุ่มอั้งวะ	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	แจ่มใส จุ่มอั้งวะ	
๑๒	นายสุพจน์ แก้วมาตย์	เลขานุการสภาฯ	สุพจน์ แก้วมาตย์	

ผู้ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรังสรรค์ วิลินไพร	สมาชิกสภาฯ เขต ๒	ลากิจ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรชัย พลทะอินทร์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ	นายสุรชัย พลทะอินทร์	
๒	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	รองนายกเทศมนตรี	นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ	
๓	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	นางสาวกฤษณา มานูญวงศ์	
๔	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	รองนายกเทศมนตรี	นายทองไสย์ ไชยบุตรดี	
๕	นายจรรยา ชาธรรมมา	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	นายจรรยา ชาธรรมมา	
๖	นายทวิช รุ่งเรือง	ปลัดเทศบาล	นายทวิช รุ่งเรือง	
๗	นางอุมพร แสงศรีเรือง	รองปลัดเทศบาล	นางอุมพร แสงศรีเรือง	
๘	นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์	
๙	นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด	
๑๐	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	นักจัดการงานทั่วไป	นางสาวหนึ่งฤทัย โอนกลาง	

<p>ระเบียบวาระที่ ๑ นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p><b>เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม</b> -วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วาระแรกเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม วันนี้ สท. รังสรร วิลินไพโร มีภาระกิจจึงได้ขออนุญาตลา กิจ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๒ ที่ประชุม</p>	<p><b>เรื่องรับรองรายงานการประชุม</b> -รับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓ นายประสพ โสตา (ประธานสภา) นายสมบัตร์ แก้วหานาม (สท. เขต ๑)</p>	<p><b>เรื่องกระทู้ถาม</b> -เรื่องน้ำประปา หมู่ ๔,๑๐ ไม่มีคุณภาพ ชุ่น ตกตะกอนและน้ำประปาคุ้มตะวันออกไหลไม่สะดวก เชิญ สท. สมบัตร์ฯ ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ตามที่ท่าน สท. สมบัตร์ ได้ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับน้ำประปา คือ ๑. น้ำขุ่น และ ๒. น้ำไม่ไหลหรือไหลไม่ทั่วถึง ขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุม ว่าถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาผมก็พยายามที่จะแก้ไข ต้องยอมรับว่าประปา ม. ๔,๑๐ ซึ่งมีจุดผลิตที่เทศบาล โดยปกติแล้วกำลังการผลิตที่ผลิตจะอยู่ที่ ๑๓๐ คริว เรือน ถ้ามีประชาชนแค่นี้การผลิตประปาของเราจะไม่มีปัญหา แต่ประชาชนที่ใช้น้ำทั้ง ม. ๔, ๑๐ มีสามร้อยกว่าคริว เรือนซึ่งเกินมาตรฐานการผลิต จึงส่งผลให้เกิดปัญหาทั้ง ๒ ข้อ คือน้ำไม่ไหล และไม่สะอาด เพราะน้ำไม่ได้พักน้ำสำหรับการผลิตเลย และอีกหนึ่งอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตคือ ช่วงนี้เป็นฤดูหนาว ฤดูหนาวแตกต่างจากฤดูอื่น ๆ ทำไมฤดูแล้ง ฤดูฝนที่น้องถึงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เนื่องจากฤดูหนาวเป็นฤดูปลูกผัก พี่น้องส่วนใหญ่จะปลูกผักไว้กินในครัวเรือนแล้วมีการใช้น้ำประปาไปรดน้ำผัก ทำให้มีการใช้น้ำในปริมาณที่มากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอ แต่ทางเทศบาลเราไม่ได้ตั้งใจและตอนนี้ทาง ผอ. กองช่างได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยตอนนี้ได้ติดลูกลอยเพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งแต่ก่อนต้องรอปิดน้ำตอนเที่ยงคืน และหกโมงเช้า ถึงจะได้เปิดใช้น้ำ ๒. ทางเราได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของท่อ และ ๓. สำรองการอุดตันของท่อ เนื่องจากท่อเรามีการก่อสร้างมาหลายปีแล้ว เราจะไม่รู้แต่เราจะใช้วิธีเดินตะกอน วิธีการทำคือต้องตัดท่อแล้วใช้รถดับเพลิงอัดแรงดันน้ำล้างท่อ ตอนนั้นก็ได้มอบ ผอ. กองช่างเรียบร้อยแล้ว ส่วนประเด็นที่ท่าน สท. เห็นว่าอาจเป็นเพราะเราถมดินหน้าเทศบาลนั้น เราจะแก้ไขโดยการตัดท่อเมนอันเดิมแล้วต่อท่อใหม่ เพราะอันเดิมอยู่ลึกเกินไปเวลาเกิดปัญหาแล้วแก้ไขยาก ไหน ๆ ก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา ผมเลยต่อในเรื่องของน้ำประปา ม.๒ และ ม. ๓ บ้านหนองแสง เพราะน้ำในโสกเหมือดแอ่เริ่มจะแห้งแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากจะเสนอคืออยากให้พี่น้องใช้ประปาส่วนภูมิภาค เนื่องจากเราอยู่ใกล้แหล่งผลิต จึงอยากขอความร่วมมือให้ทางผู้นำ ท่าน สท. ลองทำประชาคมหมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑๐๐ คนขึ้นไป แล้วทำเป็นหนังสือมาส่งทางเทศบาลแล้วเทศบาลจะรวบรวมหนังสือแล้วประสานทางการประปาฯ</p>

<p>นายสุรรัตน์ ชาสังข์ (สท. เขต ๒)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรรัตน์ ชาสังข์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒ เนื่องจากมีพี่น้องถามมาเพราะเห็นว่าน้ำที่โสภะเหมือดแอกำลังจะแห้ง อยากเรียนถามว่าโรงสูบน้ำสามารถดำเนินการสูบน้ำได้หรือยัง ส่วนเรื่องที่ยากให้ใช้ประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผมก็เคยถามแต่พี่น้องบอกว่าค่าหน่วยการใช้น้ำแพงเกินไป ต่อมาคือเรื่องถนนสายโรงงานเย็บผ้าไปบ้านหนองแสง ตอนนี้นำผู้นำได้ไปเจรจากับเจ้าของที่แล้ว และเขายินยอมให้ดำเนินการขยายถนนได้ หากทางเทศบาลมีงบประมาณแล้วจึงให้ไปดำเนินการ และสุดท้ายขอขอบคุณทางเทศบาลเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างที่ดำเนินการแก้ไขให้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการชำรุด ขอขอบคุณครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุรชัย พลทะอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เรื่องโรงสูบน้ำ ปรากฏว่าตอนนี้เครื่องของเราพัง กำลังจะขออนุมัติงบประมาณจากทางสภาฯ ในวันนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อม ถ้าไม่ทันจริง ๆ คงต้องเปลี่ยนแหล่งผลิตน้ำคือจะใช้คลองส่งน้ำของนายเทพ สูบมาเติมที่สระหนองแสงแล้วนำไปผลิตน้ำแทนโสภะเหมือดแอก พี่น้องจะไม่มีปัญหาเรื่องการใช้งานอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องถนนผมก็ได้คุยกับทางผู้นำ คือ ถ้าพี่น้องทุกคนอุทิตถนนให้ ทางเทศบาลเราพร้อมที่จะนำแบ็คโฮไปทำการขยายถนนได้ทันที แต่เราอยากได้หนังสือที่เป็นหลักฐานว่ายินยอมอุทิตให้เป็นที่สาธารณะ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และตอนนี้เรากำลังดำเนินการขอขบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. เส้นนี้ความยาวประมาณ ๓๐๐ ม. และจากที่ทำงานมา ๗-๘ เดือน ตอนนี้นำเราได้งบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท คือได้ถนน คสล. ๕ สาย และกำลังขอไปอีก ๕ สาย ซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ กำลังเรียนรู้ในการประสานงบประมาณ ว่าต้องมีการบรรจุลงในแผนแล้วจึงสามารถที่จะดำเนินของبودหนุนฯ ได้</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- ขอขอบคุณท่านนายก สำหรับผมเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปา ผมขอเสนอแนะอยากให้มีการเรียกพนักงานที่ผลิตน้ำประมาเข้ามาร่วมประชุมสักครั้ง จะได้รับฟังปัญหาไปด้วยกัน เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหา แต่พอมีการขุดลอกสระหน้าเทศบาลก็เริ่มเห็นปัญหาหรือจะลองเปลี่ยนผู้ผลิตจากบ้านหนองแสงมาผลิตบ้านโพธิ์ตากดู เผื่อจะดีขึ้น หากจะให้พี่น้องหยุดใช้น้ำประปาดน้ำฝักคงจะเกิดปัญหาอย่างแน่นอน เพราะแต่ก่อนเราเคยทำแล้ว มีการเก็บเงินเป็นขั้นบันไดแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ มีท่านใดอีกไหมครับ</p>
<p>นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ (รองนายกฯ)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ ขอเพิ่มเติมเรื่องเครื่องสูบน้ำและการขอรับเงินอุดหนุน ตามที่จริงผมก็ได้รับประสานจากผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่บ้านว่าอยากได้ถนนหลายเส้น แต่เมื่อมาดูในแผนแล้วปรากฏว่าไม่มีจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ได้ก็อยากให้เข้าใจ ส่วนสายโรงงานเย็บผ้าก็อยากขอหลักฐานเป็นหนังสือ เพื่อใช้ประกอบแผนฯ ส่วนเรื่องเครื่องสูบน้ำผมก็ไปถามจังหวัดเพื่อจะขอรับเงินมาซ่อม แต่เขาก็แนะนำว่าหากซ่อมแล้วอาจจะใช้งานได้ชั่วคราวไม่เกิน ๒ - ๓ ปี เป็นไปได้อยากให้เราซื้อเครื่องใหม่ครับ</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>-เรื่องแผนพัฒนาตอนนี้คือปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ผมเข้าใจว่าในแผนก็มีถนนอยู่หลายสายแต่คงไม่ครบทุกสาย อยากให้ท่าน สท. ลองติดตามแล้วดูว่ายังขาดสายไหนที่ต้องการพัฒนาแต่ยังไม่มีในแผนครับ</p>
<p>นางพนมพร จันทะนาม (สท. เขต ๑)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ ดิฉัน นางพนมพร จันทะนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอถามเรื่องการหาเงินมาเสริมไหล่ทาง ทั้ง ๒ เส้น คือ คสล. ม. ๕ และ ม. ๔ ที่ทำใหม่เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าพี่น้องไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ถนนเนื่องจากไม่มีไหล่ทางจึงอยากทราบแนวทางแก้ไขคะ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ ต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าถนนทั้ง ๒ เส้นนี้เป็นถนนที่เราได้งบประมาณของโครงการเศรษฐกิจฐานรากฯ ซึ่งไหล่ทางนั้นไม่มีในแบบแปลน และทางเราได้หารือกันแล้วว่าจะขอใช้งบประมาณจาก เขต ๑ ที่ได้มีการตั้งงบประมาณก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร(ถนนลูกรัง) อาจจะขอสภาฯ ใช้งบจากตรงนี้ แต่ยังคงต้องรองบประมาณที่จะโอนมาก่อนเพราะไม่ได้เข้ามาก่อนเดียว หากมีงบประมาณแล้วจะดำเนินการทันที และตอนนี้เราได้ถนนหลายเส้น กระผมคิดว่าหากถนนทุกเส้น</p>

<p>นายวินัย ลิโป้ (สท. เขต ๑)</p>	<p>ดำเนินการก่อสร้างเสร็จจะขอเชิญทุกท่านทำการเปิดถนน ให้พี่น้องได้รับรู้ว่าเราทำงานร่วมกันในการนำความเจริญมาสู่ชุมชน ครับ</p> <p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายวินัย ลิโป้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เนื่องจากมีพี่น้อง หมู่ ๕ อยากรได้ไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากหน้าบ้านมืดมาก ไม่ทราบว่าทางเทศบาลจะดำเนินการให้ได้หรือไม่ และอีกเส้นคือ สายทุ่งใหญ่ – ฝ่ายศิริ ครับ</p>
<p>นายสุรชัย พลทะอินทร์ (นายกเทศมนตรี)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ม. ๕ ทั้ง ๒ จุด ตอนนี้เราได้รับหนังสือจากการไฟฟ้า ให้ตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน เพราะเขาสงสัยว่าตำบลเราขโมยไฟ เมื่อสำรวจแล้วพบว่ามี ๘๓ จุด ที่ลักลอบใช้ไฟโดยไม่ผ่านมิเตอร์ หากบ้านหรือหมู่บ้านใดมีความประสงค์จะติดไฟส่องสว่างให้แจ้งการใช้ไฟฟ้าเพื่อเขาจะได้มาติดมิเตอร์ให้ ส่วนที่เสนอมา ๒ จุดนั้น ทางเทศบาลเราไม่ขัดข้องที่จะดำเนินการหากเจ้าของบ้านยินยอมให้ใช้ไฟฟ้าจากบ้านของตนเอง</p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>- เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน แต่ก่อนมีของหมู่ที่ ๑๐ ที่ติดตั้งทั้งหมดเป็นสวิทซ์เดียว เวลานั้นให้คนใดคนหนึ่งไปทำหน้าที่ในการเปิด ปิด แล้วใช้เงินของหมู่บ้านในการจ่ายค่าไฟแบบนี้ก็ได้</p>
<p>นายวิชัย ไชยบุตรดี (สท. เขต ๑)</p>	<p>- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวิชัย ไชยบุตรดี สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๑ ขอเสริมเรื่อง ของ สท. วินัย สำหรับไฟฟ้าส่องสว่างของ หมู่ ๗ ตอนนี้เราใช้เงินจากกองทุนหมู่บ้านในการชำระค่าไฟฟ้าสาธารณะครับ</p>
<p>นายจรูญ ชาธรรมมา (ที่ปรึกษานายกฯ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายจรูญ ชาธรรมมา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เนื่องจากพี่น้องได้รับความเดือดร้อน เรื่องถนนสาธารณประโยชน์ที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสทำให้ผู้ที่สัญจรไป มาไม่ได้รับความสะดวก จึงอยากให้เทศบาลใช้เครื่องจักรไปขุดยูคา ๒.การสูบน้ำในสระวัดบ้านผือพัฒนา เนื่องจากพระสงฆ์แจ้งมาว่ามีเกษตรกรไปสูบน้ำในสระวัดเพื่อใช้ในการเกษตร จึงอยากให้เทศบาลแจ้งไม่ให้มีการสูบน้ำจากสระของวัด</p>
<p>นายทองไสย์ ไชยบุตรดี (รองนายกฯ)</p>	<p>-เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองไสย์ ไชยบุตรดี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ เรื่องการสูบน้ำในสระวัดนั้น ที่มีการสูบเนื่องจากแต่ก่อนพระได้มีการอนุญาตให้สูบน้ำ และเกษตรกรก็มีการจ่ายเงินค่าน้ำด้วยจึงเข้าใจว่าสามารถสูบได้</p>
<p>นายทวิช รุ่งเรือง (ปลัดเทศบาล)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผม นายทวิช รุ่งเรือง ปลัดเทศบาล กระผมคิดว่าปัญหาของการสูบน้ำไม่น่าจะอยู่ที่สูบได้หรือไม่ได้ น่าจะอยู่ที่การรบกวนกิจของสงฆ์ ชาวบ้านน่าจะไกลเกลี่ยกันได้เพิ่มเติมเรื่องต้นยูคา ผมได้แจ้ง แม่ผู้ใหญ่บ้าน รจนา ไปแล้วว่าให้ชาวบ้านไกลเกลี่ยกัน หากมีมติแล้ว ทำหนังสือมาทางท่านนายกเพื่อขอสนับสนุนเครื่องจักร แล้วทางเทศบาลจะดำเนินการให้ครับ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p><b>เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว</b> -ไม่มี</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p><b>เรื่องที่เสนอใหม่</b></p>
<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภาฯ)</p>	<p>๕.๑ เรื่องขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ</p> <p>๕.๒ เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับ</p>
<p>นายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>- เรียน ท่านประธานสภาฯ กระผมนายอนุรักษ์ ชัยบ้านกุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรื่องขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑.๑. แผนงานงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ จัดซื้อตู้บานปิด จำนวน ๕,๕๐๐ บาท <b>ข้อความเดิม</b> เพื่อจ่ายเป็นเงินซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่</p>

๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑) **ข้อความใหม่** เพื่อจ่ายเป็นเงินซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๑)

๑.๒. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒๗,๙๐๐ บาท **ข้อความเดิม** เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ราคา ๙,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ๑) สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที

(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)

(๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต

(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๓ และปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕)

**ข้อความใหม่** เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ราคา ๙,๓๐๐ บาท จำนวน ๓ เครื่อง เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ๑) สูบน้ำได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที

(๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

(๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐ มิลลิเมตร)

(๓) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด

(๔) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต

(๕) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ (ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และปรากฏในบัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ หน้า ๑๐๕)

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ประเภท ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

นายประสพ โสดา  
(ประธานสภา)

ที่ประชุม

นายประสพ โสดา  
(ประธานสภา)

ที่ประชุม

-มีท่านใดจะอภิปรายใหม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะถามเลยนะครับ ท่านใดเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ ยกมือครับ

-ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

-ท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖

นายสุพจน์ แก้วมาตย์  
(เลขานุการสภา)

เรื่องอื่น ๆ

-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายสุพจน์ แก้วมาตย์ เลขานุการสภาฯ และหัวหน้าสำนักปลัด ขอแจ้งปฏิทินงานของสำนักปลัด ให้ทุกท่านได้ทราบและได้เข้าร่วมเป็นเกียรติ

๑. วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลหนองเรือร่วมกับ รพ.สต. ตำบลบ้านผือ และ

<p>นายประสพ โสตา (ประธานสภา)</p>	<p>เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ ออกหน่วยฉีดวัคซีน เข็มที่ ๑ -๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ ที่ลานค้าชุมชนบ้านหนองแสง โดยมีวัคซีนให้เลือกคือแอสตราเซนเก้า และไฟเซอร์ ซึ่งสามารถเลือกฉีดได้</p> <p>๒. วันอังคาร ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบ้านฝ้อลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ อายุตั้งแต่ ๗๐ ปี ขึ้นไป ในกิจกรรมก้าวรบบปีใหม่ใส่ใจผู้สูงอายุตำบลบ้านฝ้อ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑. บ้านโนนทอง หมู่ ๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางบ้านโนนทอง</li><li>๒. บ้านหนองแสง หมู่ ๒, ๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ลานค้าชุมชน บ้านหนองแสง ม. ๒</li><li>๓. บ้านดอนกอก หมู่ ๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สุขศาลาบ้านดอนกอก ม. ๘</li><li>๔. บ้านหนองฝ้อ หมู่ ๖, ๗ และบ้านฝ้อพัฒนา ม. ๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดศรีมงคล บ้านหนองฝ้อ</li><li>๕. บ้านโพธิ์ตาก ม. ๔, ๑๐ และบ้านโนนฆ้อง ม.๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ</li></ol> <p>- ครบ สำหรับเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับกันทุกคนแล้วนะครับ เพราะนี่คือเครื่องมือในการทำงานของเรา ก็ได้ใช้เวลามาสมควรแล้ว สำหรับการประชุมในสมัยนี้ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม คงไม่มีเรื่องอะไรนะครับ และสำหรับการประชุมสมัยหน้า คือ ๑ ก.พ. ๖๕ สำหรับวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ</p>
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

ลงชื่อ สุพจน์ แก้วมาตย์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุพจน์ แก้วมาตย์)  
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านฝ้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ลงชื่อ.....พนมพร จันทะนาม.....

(นางพนมพร จันทะนาม)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....รังสรร วิลินไพร.....

(นายรังสรร วิลินไพร)

กรรมการ

ลงชื่อ.....สมบัติร์ แก้วหานาม.....

(นายสมบัติร์ แก้วหานาม)

กรรมการ

วันที่ .....

รับรองถูกต้อง

ประสพ โสตา

(นายประสพ โสตา)

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านฝื่อ

วันที่.....